

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๔๐๓ (ทวารวดี) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี นายวรพันธ์ สุวัฒน์สุส ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย เพื่อร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งได้มีประกาศแนวการปฏิบัติในการเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี “สุจริต โปร่งใส จังหวัดปราจีนบุรีใสสะอาด ๒๕๖๕” ตามประกาศจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยให้หน่วยงานราชการได้ถ่ายทอดและเป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงานให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบ ต่อหน้าที่ตามนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายอนุชิต สังขสุวรรณ นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม







ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี “สุจริต โปร่งใส จังหวัดปราจีนบุรีใสสะอาด ๒๕๖๕”

ด้วยจังหวัดปราจีนบุรีให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาล และพันธกิจ “จังหวัดใสสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี “สุจริต โปร่งใส จังหวัดปราจีนบุรีใสสะอาด ๒๕๖๕” ให้บุคลากรในสังกัดจังหวัดปราจีนบุรีทุกระดับยึดถือและปฏิบัติตาม ดังนี้

๑. ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด

๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

๓. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกชนิด และไม่ทำการใดๆ อันขัดต่อผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกกรณี

๔. มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม

๕. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารจังหวัดปราจีนบุรีทุกระดับกำชับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี